
บทท 4

สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุป

ประวัติและความเป็นของบัลเล่ต็ในประเทศไทย

การท่ีบัลเล่ต์ของตะวันตกเข้ามาเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยน้ันมีสาเหตุอยู่ 2 ประการ 
ด้วยกัน ได้แก่

1. การท่ีชาวต่างประเทศได้เข้ามาในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหน่ึงและได้นำการ 
เต้นบัลเล่ต์เข้ามาสอนและแสดงในประเทศไทย

2. การท่ีซาวไทยได้มีโอกาสได้ไปเห็นหรือได้สืกษาการเต้นบัลเล่ต์ยังต่างประเทศแล้ว 
นำกลับเข้ามาสอนหรือแสดงในประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมาของบัลเล่ต์ในประเทศไทยต้ังแต่ยุคแรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน ปี
พ.ศ. 2541 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ตามลักษณะและวิวัฒนาการทางด้านการเรียนการสอน 
และทางด้านการแสดง ดังน้ี

ช่วงท่ี 1 ยุครืเรม (ต้ังแต่เร่ิมแรกจน ถึงปี พ.ศ. 2494)

เนื่องจากเป็นช่วงที่ปรากฏว่ามีการนำเอารูปแบบของการแสดงโอเปร่าบัลเล่ต์ของ 
ตะวันตกเข้ามาใข้ในละครของไทยต้ังแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ
สอนการเต้นบัลเล่ต์ซ่ึงเรียกว่าการเต้นนาฏดีลป๋สากลในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ต้ังแต่โรงเรียน 
เร่ิมเปิดสอนในปี พ.ศ. 2477 เพียงแห่งเดียว ซ่ึงตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทำการสอนโดยมาดามสวัสด้ิธนบาล เป็นชาวต่างประเทศ โดยมาดามสวัสด้ิธนบาลสอนจนถึงปี 
พ.ศ. 2484 เน่ืองจากเกิดสงครามโลกจึงทำให้โรงเรียนต้องปิดไปช่ัวคราว นอกจากเร่ืองการเรียน 
แล้วยังปรากฏว่ามีการแสดงบัลเล่ต์ประกอบเพลงในการแสดงละครเวที ชาย1จรีงหญิงแท้ในละคร 
เกือบทุกเร่ือง เพ่ือเป็นการสลับฉากการแสดงละคร เช่นคณะศิวารมณ์ คณะผกาวลี เป็นต้น 
โดยมักจัดแสดงท่ีโรงละครเฉลิมกรุงและโรงละครเฉลิมไทย ลักษณะของการเต้นบัลเล่ต์ในช่วงน้ี
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เป็นเพียงการเร่ิมต้น เท่าน้ัน ยังไม่มีการเรียนการเต้นและการแสดงบัลเล่ต์อย่างจริงจังแต่อย่างใด 
ดังน้ัน บทบาทของบัลเล่ต่ในสมัยน้ีจึงเป็นเพียงส่วนประกอบของการแสดงอ่ืนเท่าน้ัน

ช่วงท่ี 2 ยุคพัฒนาบัลเส่ต์ (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2494 ถึงปี พ.ศ. 2508)

ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีครูและนักเต้นบัลเส่ต์อาชีพชาวต่างประเทศเข้ามาสอนบัลเส่ต์จำนวน 
4 คน ได้แก่ มิสซิสโกล์สติน (Mrs.Gaulstin^า'วเปอร์เซีย มิสซิสแมคเคย์ (Mrs. Mckay) ชาวดัซท์ 
คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน (Khunying Genevieve L 'Espagnol Damon) ชาว 
ฝร่ังเศสเช้ือสายอเมริกัน และมิสชิสเจนิส อิศรเสนา ณ อยุธยา ( Mrs.Janice Isarasena Na 
Ayuthya) ชาวออสเตรเลีย ทำให้คนไทยได้มีโอกาสคืกษาการเต้นบัลเส่ต์อย่างจริงจังมากข้ึน และ 
ไต้แสดงบัลเส่ต่ในงานการกุศลต่างๆ ผู้ท่ีได้คืกษาและแสดงบัลเส่ต้ในสมัยนีมักเป็นผู้ท่ีอยู่'ในสังคม 
ช้ันสูง เท่าน้ัน

การเรียนการสอนบัลเส่ต์ในช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนบัลเส่ต์เอกซน และปรากฏว่ามี 
โรงเรียนท่ีสอนการเต้นบัลเส่ต์ถึง 11 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหาน.-;ร 10 แห่ง และอยู่ในจังหวัด 
เชียงใหม่ 1 แห่ง ลักษณะของการเรียนจะเป็นการสอนแบบอิสระ มีการปีกความยืดหยุ่นของ 
กล้ามเน้ือ เช่นการฉีกขา เป็นต้น การเรียนมักเป็นการเรียนแบบซ้อมเพ่ือแสดงมากกว่าเป็นการ 
เรียนเพ่ือเล่ือนช้ัน ผู้ท่ีต้องการสืกษาอย่างจริงจังจะต้องเดินทางไปคืกษายังต่างประเทศเท่านัน

ในช่วงนี้เป ็นช่วงที่ม ีครูและนักบัลเส่ต ์คนไทยที่จบการคืกษาทางด้านบัลเส่ต ์จาก 
ประเทศอังกฤษ จำนวน 3 คน ได้แก่ ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา คนท่ี 2 ค ือคุณพรพิมล 
กันทาธรรม และหม่อมหลวงสุจีรา วิดิษฎ์กุล เป็นคนท่ี 3 โดย ทัง 3 คนนีเป็นผู้ที่มีบทบาททำให้ 
บัลเส่ต์แพร่หลายและเป็นที่นิยมในกลุ่มคนต่างๆ มากข้ึน

จากการที่มีโรงเรียนบัลเส่ต์มากขึ้นมีลาเหตุมาจากการที่มีนักเรียนมากขึ้น แต่ผู้ท่ีเรียน 
บัลเส ่ต ํในช่วงนี้เป็นการเรียนเพื่อที่จะได้มีโอกาสแสดงหน้าพระที่นั่งและต่อสาธารณซนมากกว่าการ 
ที่จะนำมาเป็นอาชีพ
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ช่วงท่ี 3 ยุคมาตรฐานบัลเล่ต์คลาสสิก (ปี พ.ศ. 2509 ถึงปี พ.ศ. 2541)

ช่วงท่ีมีการพัฒนาสูงสุดของการเต้นบัลเล่ตในประเทศไทย ท้ัง,ในด้านการศึกษ'า และ 
ทางด้านการแสดง

ลักษณะของการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงจากการเรียนในลักษณะท่ีเป็นอิสระ 
(Free Class) เพียงอย่างเดียว เป็นการสอนระบบหลักสูตรของ อาร์.เอ.ดี. ประเทศอังกฤษโดยเร่ิมมี 
การสอบในปี พ.ศ.2515 โดยมิสซิสชีลา พาวิทท์ (Sheila Pavitt) ครูบัลเล่ต์ซาวอังกฤษเป็นผู้นำเข้า 
มาเผยแพร่ หลักสูตรของ เช็คเคธติ (Cecchetti) สอนโดย มิสซิสสินดา แคมป๋เบล (Mrs. Linda 
Campbell) ในปีเดียวกันแต่เป็นการสอนในช่วงส้ัน  ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เท่าน้ันและในภายหลัง 
ระบบ ซี.เอส.ที.ดี. ของประเทศออสเตรเลีย มาใช้ ประมาณปี พ.ศ. 2540 โดย มิสซิสเบ็ตต้ี ทิลเล,ท ์
(Mrs. Betty Tilley) โดยผู้ที่ได้ศึกษาระบบอารีเอ.ดี. เกือบทุกคนไดใช้สอนในสถานศึกษาท่ีเป็น 
ของรัฐบาลและเอกซน มีครูสอนบัลเล่ต์จำนวนไม่มากท่ียังสอนแบบอิสระอยู่ แต่ถึงแม้ว่าครูส่วน 
ใหญ่จะทำการสอนด้วยระบบ อารี.เอ.ดี.แต่ ครูบัลเล่ตํในประเทศไทยก็ยังเห็นความสำคัญและ
ประโ..ซน์ของการสอนแบบอิสระอยู่ดังน้ันเมื่อมีโอกาสครูผู้สอนก็จะสอดแทรกการสอนแบบอิสระ 
เข้าไปในบทเรียนด้วย เช่นกัน

การเต้นบัลเล่ต์เป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทยในปัจจุบัน ภาพพจน์ของการเต้น
บัลเส่ต์ที่เคยถือกันว่าเป็นการเต้นกินรำกิน ในอดีตได้เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่เต้นบัลเล่ต์ได้ดีถือว่าเป็นผู้ที่ 
มีความสามารถพิเศษ เป็นท่ีใฝ่ฝันของเด็กๆส่วนใหญ่ และเป็นท่ีช่ืนชมของคนท่ัวไป

สถาบันที่เปิดสอนการเต้นบัลเล่ต็ในช่วงนี้ส่วนมากยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่ได้มี
การแพร่ขยายออกเป็นวงกว้างยังจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ซึ่งนอกจากจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว
ยังมีจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก 
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานของผู้ที่สามารถเต้นบัลเล่ตํใต ้
เช่นการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ และการที่
ศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศั ต้องย้ายขึ้นไปเป็นแพทย์ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และ 
การที่คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆ มีความสนใจในการเต้นบัลเล่ต์จึงเดินทางเข้ามาหาความรู้ใน
กรุงเทพ ฯ แล้วนำกลับไปเผยแพร่ยังจังหวัดของตน
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ในช่วงน้ีได้เกิดเหตุการณ์ท่ีสำคัญต่อวงการการศึกษาบัลเส่ต์ในประเทศไทย เน่ืองจากมี 

การจัดให้การเต้นบัลเล่ต์ เป็นวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรการศึกษาท่ีเป็นของรัฐบาลท้ังในระดับอนุบาล 
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา วิทยาลัยนาฏศิลป กรม
ศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ โรงเรียนแก่นนครวิทยายน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้ช่ือต่างกัน ได้แก่ นาฏศิลป๋สากล 
และ,นาฏยศิลป๋ตะวันตก โดยผู้ท่ีศิกษาวิชาการเต้นบัลเล่ต์สามารถศิกษาจนจบการศิกษาระดับ
ปริญญาตรีจากการจบการสืกษาในสถาบันของรัฐบาลและสามารถจบการศิกษาฃั้นสูงสุด 
(Advanced)^ากก,ารสอบเทียบมาตรฐาน,จากสถาบันเดอะ รอบัล อะคาเดมี ออฟ ดานซ์ซ่ิง ใน 
ประเทศไทยโดยไม่ต้องไปศิกษาบังต่างประเทศ และนอกจากน้ันบังได้มีการจัดต้ังสมาคมบัลเล่ต์
ในประเทศไทย โดยการร่วมมือกันของครูบัลเล่ต์ช้ันนำของเมืองไทย ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาการอีกช้ัน 
หน่ึงของวงการบัลเล่ต้ในประเทศ'ไทย

นักเต้นบัลเล่ต้ในช่วงนี้มีความสามารถมากขึ้นเนื่องจากเริ่มมีการเรียนการสอนอย่าง 
จริงจังมากข้ึน อีกท้ังมีครูบัลเล่ต์ท่ีมีความสามารถหลายท่านท่ีจบการศิกษาโดยตรงมาจากประเทศ 
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนบัลเล่ต์ของครูบัลเล่ต์ของไทยในรุ่นแรกท้ังสาม 
คนซ่ึงได้แก่ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา คุณพรพิมล กันทาธรรม และหม่อมหลวง
สุจีรา วิศิษฎ์กุล นักเต้นส่วนใหญ่บังเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในปัจจุบันครูและนักเรียนบัลเล่ต์ 
ของไทยได้มีการพัฒนาข้ึนจนได้มาตรฐานสากล โดยครูบัลเล่ต์รุ่นใหม่มักเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาจาก 
วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร และจากภาควิชานาฏยศิลป๋ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ครูและบุคคลท่ีมีบทบาทต่อบัลเล่ต้ในประเทศไทย

ครูและบุคคลท่ีมีบทบาทต่อบัลเล่ต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาจาก 
ประเทศอังกฤษจึงได้นำหลักสูตรดังกล่าวเข้ามาสอนในประเทศไทยจนเป็นท่ีแพร่หลายและกลาย 
เป็นรากฐานการพัฒนาบัลเต้ในประเทศไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ผู้ที่ต้องการเรียนบัลเล่ตไนปัจจุบันมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนใน
อัตราที่สูงได้จะต้องทำการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในเวลาปกติที่วิทยาลัยนาฏติลป กรมติลปากร
ส่วนผู้ที่มีฐานะดีสามารถเรียนนอกเวลาที่โรงเรียนเอกชนได้ ด้วยเหตุผลท่ีต่างกันไป อาทิ ต้องการ 
เรียนวิชาการที่แน่นกว่า หรือเรียนหนังสือเก่ง และมิได้คาดหวังว่าจะใช้การเต้นหรือสอนบัลเส่ต์เป็น 
อาชีพหลัก เริ่มจากการเรียนเพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษหรือเพื่อเป็นความลามารถพิเศษเท่านั้น คร้ันเม่ือ 
เรียนไปแล้วชอบ และมีความรู้มากพอท่ีจะประกอบอาชีพเสริมหรือมองเห็นแนวทางที่ใช้ดำเนิน
ธุรกิจจึงกลายมาเป็นอาชีพหลัก

เนื่องจากการเต้นบัลเล่ต์เป็นกิจกรรมที่เกือบจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับ 
ลังคมคนเมืองในปัจจุบัน คนไทยเร่ิมมองเห็นถึงประโยชน์ต่าง  ๆของการเต้นบัลเล่ต็จึงทำให้ความ 
ต้องการท่ีจะเรียนบัลเล่ต์มีมากข้ึนซ่ึงนอกจากจะทำให้เกิดการสร้างงาน มีการแข่งขัน การกระจาย 
การเรียน บัลเล่ต์ของโรงเรียนเอกซนในปัจจุบันน้ันมีหลายวิธีแต่วิธีท่ีสามารถขยายได้รวดเร็วท่ีสุด 
คือ การนำระบบธุรกิจแบบแฟรนไชลัมาใช้ ซ่ึงในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการท่ีนำ 
ระบบธุรกิจแบบแฟรนไซลัมาใช้ในการศึกษาทางด้านดนตรีแล้ว ยังมีสถาบันบางกอกแดนซ์ ท่ีเป็น 
การดำเนินธุรกิจแบบเดียวกันแต่เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนการเต้นรำโดยตรง จากการขยายของธุรกิจ 
อย่าง รวดเร็วมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสามารถกระจายการเรียนการสอนออกไปส่เฃตพ้ืนท่ีท่ี
ห่างไกลออกไป หรือในต่างจังหวัด ทำให้ผู้ท่ีต้องการเรียนบัลเล่ต่ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้า 
มาเรียนในเมือง แต่ข้อเสียก็คือเไม่สามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึงและป็นการยากท่ีจะควบคุมคุณภาพ 
ของการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เน่ืองจากต้องใช้ครูบัลเล่ต์จำนวนมาก และไม่สามารถผลิตคร ู
บัลเล่ต์ท่ีมีคุณภาพได้ทันจึงต้องใช้ครูท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่สะสมประสบการณ์ในการสอนไปเร่ือยๆ ซ่ึงต้อง 
ใช้เวลานาน และความสามารถหลายด้าน

การแสดงบัลเล่ตํในประเทศไทย

สถาบันที่เปิดสอนการเต้นบัลเส่ต่ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกซนและรัฐบาลให้ความสำคัญ 
กับการแสดงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีความจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์จากการแสดงเพื่อ 
พัฒนาการเต้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถ
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และความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง ได้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของโรงเรียน ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักกันมากข้ึน

จากการศิกษาปรากฎว่าตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันมีการแสดงบัลเล่ต์ในประเทศ 
ไทยท้ังท่ีเป็นการจัดการแสดงของไทย และซาวต่างประเทศ ท้ังหมดจำนวน 147 คร้ังได้แก่

- ช่วงท่ี 1 จำนวน 5 คร้ัง เป็นการแสดงท่ีเป็นการจัดการแสดงของไทยทุกครั้ง
- ช่วงท่ี 2 จำนวน 1 6 ครั้งเป็นการแสดงที่เป็นการจัดการแสดงของไทยทุกครั้ง
- ช่วงท่ี 3 จำนวน 126 คร้ัง

เป็นการแสดงท่ีเป็นการจัดการแสดงของไทย จำนวน 91 คร้ังและ 
เป็นการแสดงของชาวต่างประเทศจำนวน 35 คร้ัง

ก. นักแสดง

ช่วงท่ี 1 นักแสดงเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุรียางคศาสตร์ และนักแสดง
อาชีพใน คณะละคร

ช่วงท่ี 2 นักแสดงเป็นกลุ่มนักเรียนบัลเล่ต์ของคุณหญิงเดมอน และนักแสดง
กิตติมคักด๋ึ ท่ีอยู่ในวงสังคมช้ันสูง

- ช่วงท่ี 3 นักแสดงอาชีพเป็นนักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏคิลป กรมศิลปากร และ 
นักแสดงสมัครเล่นจากโรงเรียนบัลเล่ต์เอกซนต่างๆ

ข. โอกาสท่ีแสดง

- ช่วงท่ี 1 เป็นการแสดงบัลเล่ต์ประกอบการแสดงละครต่างๆเพ่ือเพ่ิมอรรถรส
ในการชมและเพ่ือเป็นการแสดงสลับฉาก

- ช่วงท่ี 2 เป็นการแสดงบัลเล่ต์การกุศลหน้าพระท่ีน่ัง และเพ่ือเป็นการต้อนรับ
แขกคนสำคัญของประเทศ

- ช่วงท่ี 3 เป็นการแสดงประจำปีของโรงเรียนบัลเล่ต์เป็นล่วนใหญ่โดยมักจัดให้
เป็นการแสดงบัลเล่ต์การกุศลให้กับมูลนิธิและองค์กรท่ีเป็นสาธารณะ 
ประโยชน์ต่าง  ๆ ล่วนการแสดงท่ีเป็นการจัดของต่างประเทศมักเป็น 
การจัดเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสอันสำคัญต่างๆ อาทิเช่น เฉลิมฉลอง



179
วันข้ึนครองราชย์ กรุงเทพครบ 200 ปี และในวโรกาสครบรอบ 
วันพระราชสมภพ เป็นต้น

ค. สถานท่ีจัดการแสดง

ช่วงท่ี 1 การแสดงจะจัดท่ีโรงละครเฉลิมไทย และเฉลิมกรุง เป็นต้น 
ช่วงท่ี 2 เป็นการจัดการแสดงท่ี หอประชุมวัฒนธรรม ถนนเสือป่าหอประชุม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเวทีลีลาส สวนอัมพร (เวทีเก่า)
ช่วงท่ี 3 จะเป็นการจัดแสดงท่ี หอประชุมวัฒนธรรม ถนนเสือป่า หอประชุม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวทีลีลาส สวนอัมพร (เวทีเก่า) หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(หอเก่า) และหอประชุมใหม่ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ และท่ีจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมต่าง  ๆ
เช่น หอประชุมธนาคารกรุงเทพฯ และหอประชุมกรมประซาสัมพันธ์ พระบรมหาราชวัง และพระ 
ตำหนักต่าง  ๆ โรงแรม ได้แก่'โรงแรม,โอรียลเต็ล โรงแรมดุสิตธานี และโรงแรมรอยัล ออคิด
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโรงละครกรุงเทพ ฯ

ง . ผู้ซม

ผู้ชมการแสดงบัลเล่ต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประ๓ ท ได้แก่
1. องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิและองค์กรท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เหล่าราชวงค์และผู้ท่ีอยู่ใน 

ลังคมช้ันสูง
2. ผู้ปกครองและผู้สนับสนุนการแสดง
3. ผู้ท่ีช่ืนซอบคิลปะทางด้านการแสดงบัลเล่ต์

4.2 ข้อเสนอแนะ

เน่ืองจากคิลปะการเต้นบัลเล่ต์เป็นคิลปะท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน และการแสดง
ในการท่ีจะพัฒนาการเต้นบัลเล่ต์จะต้องมีการพัฒนาท้ังสองล่วนควบคู่ถันไป การแสดงทำให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสปีกฝนทักษะจากประสบการณ์จริงและถ้านักเต้นมีความสามารถก็จะทำให้การ 
แสดงประสบความสำเร็จ การเรียนบัลเล่ตํให้ได้ดีและหวังผลเร็วต้องมีการทุ่มเทอย่างมากจากท้ัง
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ครู ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง การแสดงจะเกิดข้ึนได้ต้องมีหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ 
ผู้ออกแบบท่าเต้นและผู้!เกซ้อม นักเต้นท่ีมีคุณภาพจำนวนมากท้ังหญิงและชาย และงบประมาณ

จากการท่ีบัลเล่ต์มิใช่ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย จึงทำ'ไหใม่มีการ'จัดต้ัง 
งบประมาณจากรัฐบาลหรือแหล่งทุนใด  ๆ ดังน้ันในการแสดงแต่ละครังจึงต้องมีการรวบรวมเงิน
ทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยการขอความสนับสนุนเป็นครัง  ๆ ไป ด้วยเหตุดังกล่าว 
ทำให้บัลเล่ต์ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และการสร้างสรรค์งานศิลปะจึงมักมี 
เร่ืองผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องแทนท่ีจะเป็นการสร้างงานเพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะโดยแท้จริง ค ว ร มี 
การแต่งตำราท่ีเก่ียวกับบัลเล่ต์เป็นภาษาไทยเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที เกียวข้อง
และผู้ท่ีสนใจ และงานวิจัยฉบับน้ีควรนำไปล่การวิจัยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อไป
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